

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.94 แนวโน้มอ่อนค่ารับดอลลาร์แข็งค่าให้กรอบ 34.80-35.15

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 พ.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 34.94 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.67 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยตลาดยังมีความกังวลเรื่องนโยบายกีดกันทางการค้าของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลให้เงินเพื่อเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนปัจจัยในประเทศต้องรอดูทิศทางของเงินทุนต่างประเทศ (Flow) ทั้งในตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร และการค้าทอง

"บาทปรับตัวอ่อนค่าตามทิศทางตลาดโลก หลังดอลลาร์แข็งค่าเนื่องจากตลาดยังกังวลเกี่ยวกับนโยบายกีดกันทางการค้าของทรัมป์ ทิศทางบาทระหว่างวันจะผันผวนไปตามราคาทอง" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.80 - 35.15 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 155.59 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 154.85 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0565 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0624 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 34.754 บาท/ดอลลาร์

-"นายกษ ธิงค์" ปิดจ๊อบภารกิจในนครลอสแอนเจลิส กลุ่มบีบีเอสบริษัทผลิตฮาร์ดดิสก์ยักษ์ใหญ่ของโลก เพิ่มยอดลงทุนในไทย ถก 7 บริษัทค่ายหนังชั้นนำ ต่อยอดดันซอฟต์แวร์พาวเวอร์ไทย บ่อนสิทธิประโยชน์จูงใจต่างชาติมาถ่ายหนังในประเทศ

-"พิชัย" วางแผนคุมหนี้สาธารณะไม่เกิน 15 ล้านล้าน ตั้งเป้าขาดดุลจากปัจจุบัน 12 ล้านล้าน เพิ่มขึ้นไม่เกิน 3 ล้านล้าน กำหนดขาดดุลการค้าไม่เกิน 8 แสนล้านต่อปี ชี้นโยบายรัดเข็มขัดไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย แต่ต้องทำให้จีดีพีโต หวังเห็นปีหน้าโตเกิน 3% เงินเฟ้อเกิน 2% หนุนเจรจา OCA ลดต้นทุนพลังงาน ดึงลงทุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพิ่มรายได้ท่องเที่ยว

-กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 2.6% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากปรับขึ้น 2.4% ในเดือนก.ย. ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.3% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องกับการคาดการณ์ หลังจากปรับขึ้น 3.3% ในเดือนก.ย.

-นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธ.ค. หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-บิตคอยน์พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทะลุระดับ 92,000 ดอลลาร์ หรือมากกว่า 3,200,000 บาท ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขานรับชัยชนะในการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

-ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายในตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (13 พ.ย.) โดยดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่านโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะส่งผลให้เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น และทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรืออาจจะยุติวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (12 พ.ย.) ซึ่งเป็นการปิดในแดนลบติดต่อกันวันที่ 4 เนื่องจากแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด

-ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค., ยอดค้าปลีกเดือนต.ค. และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.

-นักลงทุนจับตาดูการกล่าวสุนทรพจน์ว่าด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในงานเสวนาที่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. เวลา 15.00 น. ตามเวลาสหรัฐฯ

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้